
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อทีน่ าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด 
   -เสนอข่าว ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  สารสกัดจากการกัญชายังขาด
ข้อมูลด้านเภสัชวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ท าให้การใช้ยาในทางปฏิบัติมีข้อจ ากัดและความเสี่ยง คือ 1.สารสกัดจาก
กัญชามีผลข้างเคียงสูง โดยเฉพาะมีผลต่อความสามารถในด้านการรับรู้และการตัดสินใจ 2.ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาที่
เหมาะสมต่อการรักษาตามข้อบ่งช้ีและความเป็นพิษของยา รวมถึงอายุรแพทย์โรคมะเร็งส่วนใหญไ่ม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ 
และไม่มั่นใจในความปลอดภัยของยาดังกล่าวในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และ 3.มะเร็งวิทยาสมาคมฯ มีความกังวลในการน า
สารสกัดจากกัญชาไปใช้ผิดข้อบ่งช้ี เนื่องจากยากต่อการควบคุมในการใช้ 
   ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ กรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ควรใช้การรักษาแบบประคับประคอง
เฉพาะผู้ที่อยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวีระยะสุดท้ายหรือมีโรคร่วมอื่นที่จะได้ประโยชน์จากกัญชาเท่านั้น และควรอยู่ในการดูแลของ
แพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกัญชาอาจมีผลต่อระดับยาต้านไวรัสที่ผู้ป่วยก าลังได้รับ แนะน าให้เลี่ยงการใช้กัญชาในผู้ที่อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ในรายที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านอยู่แล้วไม่ควรหยุดยาต้านไวรัสเพื่อไปใช้กัญชาอย่างเด็ดขาด 
    ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ กรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาวะพิษเฉียบพลันจากกัญชาที่มี delta9-THC 
สูงจะท าให้เกิดอาการเด่นทางระบบประสาท และอาการระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น อาการเมาเคลิ้ม สับสน ประสาทหลอน หมด
สติ เดินเซ กล้ามเนื้อกระตุก เจ็บแน่นหน้าอก อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติ หัวใจล้มเหลว และอาจกระตุ้นภาวะหัวใจขาดเลือดได้ 
นอกจากนี้ ยังสามารถท าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ ภาวะพิษเฉียบพลันจากกัญชาที่มี CBD เด่นจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ง่วงซึม แนะน าใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ตามข้อบ่งช้ีที่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับ จ่ายและ
ติดตามดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่ามีสิทธิ์ในการจ่ายสารสกัดกัญชาเท่านั้น และก่อนการจ่ายสารสกัดกัญชา
ควรมีการประเมินข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง และอันตรกิริยาระหว่างยาและท าความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติเสมอ 
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ไม่ควรใช้กัญชา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรคทางจิตเวช สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร หรือสตรีผู้วางแผนจะมีบุตร และไม่สมควรให้มีการใช้สารสกัดกัญชากับบุหรี่ 

- 

สื่อทีน่ าเสนอ : มติชน   
   -เสนอข่าว นายสันทัด เดชเกิด แกนน าจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตหมอ
พื้นบ้านเจ้าของสูตรบุญมรกตโอสถจากน้ ามันกัญชา กล่าวว่า การผลักดันการใช้กัญชาเพื่อรักษาและบ าบัดโรคไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของสธ. นักวิชาการจึงเริ่มสนใจแนวทางของหมอพื้นบ้าน เพื่อร่วมกันท ายาสมุนไพร แล้วให้หมอแผนไทย หมอพื้นบ้าน
เป็นผู้จ่ายยา แต่จะต้องมีการจัดท าหลักสูตรเรียน 3 ปี ควบคู่ทั้งการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ที่ส าคัญขณะนี้รพ.สต.จะ
เริ่มปลูกกัญชาได้ ขณะที่กฎหมายล็อกไว้ 5 ปี เพื่อให้คนไทยได้วิจัยก่อน  

 

ปลดล็อกกระท่อม 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, สปริงนิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็ บไซต์โพสต์ทูเดย์, 
nationtv 
  -เสนอข่าว นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส. กล่าวถึงการปลดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ว่า พืชกระท่อม
เป็นพืชเสพติดที่นิยมเฉพาะกลุ่ม แตกต่างจากกัญชา ชาวบ้านบางส่วนเคี้ยวใบสดเพื่อการท างาน ซึ่งจากผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้พืช
กระทอ่มจะเกิดภาวะล าไส้อุดตันจากกากกระท่อม ส่วนประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ใช้ในลักษณะเป็นต ารับยา ส่วนตัวเห็นด้วย
ถ้าจะปลดออกจาบัญชียาเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ต้องดูเรื่องมาตรการควบคุม ส าหรับคกก.ศึกษาความเหมาะสม
ในการก าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ท่ีมีปลัด ก.ยุติธรรมเป็นประธาน จะประชุมนัดแรก 18 ธ.ค.นี้  

- 

สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -เสนอข่าว นายสุนทร รักษ์รงค์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า หลังจากมีการก่อตั้งสมัชชาพืช
กระท่อมแห่งชาติ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสังคมโซเชียล ปรากฏว่ามีกระแสตอบรับที่ดีมาก ส่วนการปลดล็อกพืช
กระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 หากรัฐบาลให้ความสนใจเช่ือว่าการปลดล็อกจะท าได้อย่างรวดเร็วและน่าจะมี
กระแสคัดค้านน้อยกว่าการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร และขอให้สธ.เร่งน าผลวิจัยข้อดีของพืชกระท่อมออกมาท าความ
เข้าใจกับประชาชน โดยเร็ว 
     นายสันทัด เดชเกิด แกนน าจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตหมอพื้นบ้าน 
กล่าวว่า คาดว่าพืชกระท่อมจะถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดประมาณเดือนมี.ค.หรือเม.ย. 2563 หลังจากมีผลวิจัยว่ากระท่อม
เป็นพืชที่มีคุณทางยา จากการที่ ป.ป.ส.ได้ท าโมเดลพืชกระท่อมที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็น

- 

ประจ าวันที่ 

16 ธันวาคม 2562 
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อย่างดี และจากการศึกษาดูงานร่วมกับคณะร่างกฎหมายพืชกระท่อม และร่วมกันเก็บข้อมูล พบว่าใน 6 หมู่บ้าน ต.น้ าพุ อ.นา
สาร ลดปัญหายาเสพติดได้ผลดี เนื่องจากมีการท าธรรมนูญต าบลเพื่อการควบคุมพืชกระท่อม สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจาก
ยาเสพติด ดังนั้น ในอนาคตจะได้เห็นกฎหมายกระท่อมฉบับใหม่ที่น ากระท่อมมาใช้ได้โดยมีการควบคุมระดับหนึ่ง      
นโยบายงดของขวัญปีใหม่ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -เสนอบทความว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ หลายหน่วยงานออกประกาศ "งดให้ งดรับ ของขวัญปีใหม่ หรือ No Gift Policy" เพื่อ
สร้างมาตรฐานที่ดีและโปร่งใสให้กับหน่วยงาน ลดโอกาสการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยแอบแฝงกับการให้ของขวัญตาม
ประเพณี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ แต่ส าหรับผู้ประกอบการระบุว่านโยบาย No Gift Policy จะส่งผล
กระทบต่อการท าการค้าปกติ และเกิดความสับสนในเรื่องการซื้อของเพื่ออวยพรตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา และควรเป็น
เรื่องปลุกจิตส านึกผู้รับว่าควรรับหรือไม่รับของที่มีมูลค่าเกินจริงมากกว่า ด้านนายกสมาคมของขวัญของช าร่วยไทยและของ
ตกแต่งบ้าน ระบุว่า การที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ด าเนินนโยบาย No Gift Policy ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจกระเช้าของขวัญ ของช าร่วย สมาคมฯ ยังเดินหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลและองค์กร
ภาคเอกชนท่ีน านโยบายดังกล่าวมาใช้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
รวมถึงจะส่งผลต่อบรรยากาศและจิตวิทยาของผู้บริโภคว่าการรับของขวัญของช าร่วยคือการคอร์รัปช่ัน  

- 

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5  
  -เสนอข่าว การพลิกมติแบน 3 สารเคมีการเกษตรของคกก.วัตถุอันตราย ท าให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. หามาตรการ
ใหม่ ๆ ไว้รับมือด้านสุขภาพ โดยสั่งติดฉลากก ากับพืชผักผลไม้ ระบุให้ชัดว่าใช้หรือไม่ใช้ 3 สารเคมีการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลให้ 
ผู้บริโภคตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ฝากให้กวดขันหน่วยงานตรวจสอบเมื่อสุ่มพบสารพิษในพืชผักผลไม้ ต้องไล่เบี้ยจากตลาดไปให้
ถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูก เพื่อให้ค าแนะน าการใช้อย่างถูกวิธี 

- 

ระบบสุขภาพไทย 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ  
     -เสนอว่า ระบบหลักประกันสุขภาพไทยแม้เป็นระบบที่ดี  แต่อนาคตผู้สูงอายุมากขึ้น วัยท างานลดลง การใช้ชีวิตแบบไม่
ระมัดระวัง จะท าใหค้่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งมีข้อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับไทยเพื่อให้ระบบประกันสุขภาพ
อยู่ได้อย่างยั่งยืนหลายเรื่อง เช่น ระบบจ่ายประกันล่วงหน้า ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานที่รัฐมีให้ กลุ่มผู้ยากไร้
ต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐ ไม่ต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล  การสร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ตนเอง เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย กินอาหารแต่พอควรจะได้ไม่อ้วน ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดี เป็นต้น 

- 

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ 
   -เสนอข่าว นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑลอยู่ในระดับดีถึงเริ่ม
มีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 14 สถานี ที่บริเวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง, ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม,  
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, สูงสุดที่  
ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 65 มคก./ลบ.ม. วันที่ 16-17 ธ.ค. กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าลมค่อนข้างสงบ ท าให้ปริมาณฝุ่น 
ขนาดเล็กมีปัญหาอีก ตั้งแต่ 18 ธ.ค.เป็นต้นไป ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนในกรมฯ ทุกวันพุธให้นั่งรถสาธารณะมาท างาน  

- 

เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์ 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า กรณีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกท าร้ายกันในรพ.อ่างทอง ถือเป็น
คดีตัวอย่าง เช่ือว่าจากนี้จะไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานพยาบาลอีก เพราะเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ นอกจาก  
วางมาตรการรักษาความปลอดภยัเข้มแล้ว สธ.ยังประสานท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกันดูแล ยิ่งหากมีการท าร้ายบุคลากร
ทางการแพทย์ของรพ. โทษยิ่งหนักข้ึนไปอีก 

- 

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
  -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมทางกายด้วยคีตะมวยไทย ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ และกล่าวว่า ประเทศไทยมีแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 มีเป้าหมายให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่
กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และ 3.การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรมอนามัยได้ด าเนินโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยน ากิจกรรม 
คีตะมวยไทย 10 ท่าออกก าลังกายเพื่อสุขภาพมาเป็นกิจกรรมหลักในโครงการ ขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออกก าลังกาย
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ทั้งสิ้น 110,662 ครอบครัว ตั้งเป้าปี 2563 จะเพิ่มจ านวนสมาชิกให้ได้  1 ล้านครอบครัว ส่วน จ.เชียงใหม่ ได้น ากลไก 
พชอ. ขับเคลื่อนงานโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพผ่านอสม.  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
30,095 ครอบครัว คาดว่าจะเพิ่มเป็น 300,950 ครอบครัว ในปี 2565 และจะขับเคลื่อนในทุกจังหวัดให้ครบ 10 ล้านครอบครัว
ต่อไป สามารถติดตามการสมัครได้ที่เว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกก าลังกาย http://activefam.anamai.moph.go.th 
   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กิจกรรมคีตะมวยไทย น าแม่ไม้มวยไทยท้ังหมด 10 ท่า มาผสานท่วงท่า
และลีลาการเต้นประกอบให้เข้าจังหวะเสียงเพลงในรูปแบบของการเต้นแอโรบิก เป็นการออกก าลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  
เทศกาลลานเบียร์ 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
   -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ลานเบียร์สดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสขุฯ หากสถานท่ีจ าหน่ายอาหารมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. ต้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารตอ่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมีการแสดงดนตรีต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ 9 (6)  
การจัดให้มีการแสดงดนตรีด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุม ดูแลผู้ประกอบกิจการให้มี
ความรู้และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช าระค่าธรรมเนียมนวด/สปาผ่านธนาคาร 
สื่อที่น าเสนอ : INN, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, ส านักข่าวไทย 
   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ประกอบกิจการและค่าธรรมเนียมรายปีของกิจการนวดและสปา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ท าให้ผู้ประกอบการ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช าระที่กรมฯ ช่วยลดเวลาการรอคอยและลดจ านวนผู้รอรับบริการที่ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2561 พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึง 97% 
   ด้าน ดร.สุวภรณ์ แนวจ าปา ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า การช าระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารต้องยื่น
ค าขอผ่านเว็บไซต์ www.thaispa.go.th ก่อน แล้วน าใบแจ้งช าระเงินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และสามารถ
ตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการช าระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารกว่า 600 ราย เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนที่มีประมาณ 200 ราย ใบอนุญาตฯ มีอายุ 5 ปี แต่ผู้ประกอบการต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นประจ าทุกปี และ
สามารถช าระล่วงหน้าได้ 60 วัน 

 

ภัยแล้ง 
สื่อที่น าเสนอ : คมชัดลึก, ไทยรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค 
   -เสนอข่าว นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ติดตามการจัดท าแผนป้องกันภัยแล้ง ปี 2562/2563 และการก าหนดพื้นที่แหล่งน้ าส ารอง  โดยแผนปฏิบัติการรองรับ
สถานพยาบาลเสี่ยงขาดแคลนน้ า 224 แห่งที่ส ารวจโดย สธ. พบว่า กปภ. สามารถส่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ และ สธ. 
ได้ร่วมกับ กปภ.จัดหาแหล่งน้ าส ารอง ส่วนรพ.สต.ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจาก สธ. ส ารวจพบมี
ความเสี่ยงขาดแคลนน้ า 157 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 99 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41 แห่ง ภาคกลาง 13 แห่ง และ  
ภาคตะวันออก 4 แห่ง อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ า 

 

โครงการรับยาร้านขายยา 
สื่อที่น าเสนอ : คมชัดลึก 
    -เสนอข่าว ภก.ปรัชญา สวนเอก ร้านยาครอบครัวเภสัช ร่วมร้านยา รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับ
ยาที่ร้าน 5 ราย สาเหตุที่เลือกมารับยาที่ร้านยาเพราะสะดวกกว่ารอรับยาที่รพ. ท้ังนี้ จากการเข้าร่วมโครงการ 1 เดือนที่ผ่านมา 
ส่วนท่ีน่าจะมีการปรับแก้คือเรื่องเอกสารทีต่้องส่งใหร้พ.และสปสช.ซ้ าซ้อนกัน และหลายอย่างยังเป็นกระดาษ อยากให้รวมเป็น
ฐานข้อมูลเดียวกัน และเสนอให้ขยายโครงการไปยังผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพอ่ืนด้วย  

- 

ระบบการท างานกู้ภัย 
สื่อที่น าเสนอ : เพจdrama-addict 
  -โพสต์ข้อความว่า กล่าวถึงคลิปการท างานของทีมกู้ภัยทีมหนึ่ง ที่ได้รับแจ้งว่ามีคนหมดสติ ไม่หายใจ และก าลังท า CPR กู ้
ระหว่างรอรถกู้ชีพช้ันสูง ซึ่งมีผู้ไม่เข้าใจมาต าหนิว่าไม่รีบน าผู้ป่วยส่งรพ. จึงเห็นว่าควรต้องประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจระบบการ
ท างานของกู้ภัยและรถกู้ชีพให้มากกว่าน้ี 

 

ต าบลอายุยืน 
สื่อที่น าเสนอ : chachoengsaonews. 
   -เสนอข่าว ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอ าเภอสหัสขันธ์ ประธาน พชอ.สหัสขันธ์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส ารวจสุขภาพ
ประจ าปี 2562 ที่ ต.โนนศิลา และ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พบผู้เฒ่าอายุ 100 ปี 4 คน มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ าตัว 
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ถือเป็นบุคคลต้นแบบสุขภาพดีของ อ.สหัสขันธ์ มีระบบการดูแลที่ชัดเจนในรูปแบบ Long Term Care โดยมี อสม.ประจ าต าบล
รับผิดชอบ ภายใต้การก ากับดูแลของ สสอ.สหัสขันธ์ 
บุหร่ีไฟฟ้า 
สื่อที่น าเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ส านักข่าวไทย, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ส านักข่าวอิศรา 
  -เสนอข่าว นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายห้าม
น าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าประเภทของเล่น (Toy Cigarettes) ตั้งแต่ปี 1993 และมีกฎหมายห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทตั้งแต่ปี 
2015 ถือว่ามีมาตรการบังคับใช้ก่อนประเทศไทย ท าให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีกฎหมายควบคุมไม่ต่างจากประเทศอื่น ๆ 
หน่วยงานเยาวชนของไทย สสป.ลาว และ Health Promotion Board (HPB) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมผนึกก าลังเพื่อสร้าง
มาตรการการรับรู้ที่ถูกต้องและเข้มงวดในด้านกฎหมาย    

 

หมอเถื่อน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กระปุก, ช่อง 3 
   -เสนอข่าว บุตรนายสมชาย วัฒนเวช อยู่ จ.สระแก้ว ร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อ ระบุว่า บิดามีโรคประจ าตัวคือ เบาหวาน 
และมะเร็งล าไส้ เข้ารับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันที่รพ. ท าเคมีบ าบัดและผ่าตัดจนอาการดีขึ้น แต่อยากรักษากับแพทย์
ทางเลือกด้านสมุนไพร จึงหาข้อมูลในเฟซบุ๊กและติดต่อรักษากับคลินิกท่ีกรุงเทพฯ ในราคา 18,000 บาท ระหว่างรักษา ถูกห้าม
ไม่ให้กินข้าว ให้กินเพียงผลไม้และโยเกิร์ต ห้ามฉีดอินซูลิน และมีการน าน้ ามันกัญชามาใช้ ผ่านไป 3 วัน อาการทรุดหนักและ
เสียชีวิต ครอบครัวได้แจ้งให้ต ารวจตรวจสอบคลินิกดังกล่าวแล้ว 

 

หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ sanook 
    -เสนอข่าว กรณีพระสงฆ์มรณภาพ ที่วัดพงษ์ศรีพรม จ.นครราชสีมา ซึ่งหลังจากส่งชันสูตรที่รพ.หนองบุญพบว่าเกิดจาก 
หัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตในลักษณะไหลตายหลายราย เช่ือว่าเป็นผีแม่ม่ายมาเอาชีวิต จึงน า 
เสื้อแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอ าเภอหนองบุญมาก ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงเดือนต.ค. – ธ.ค. 2562 
ต.หนองไม้ไผ่ มีผู้เสียชีวิตในลักษณะไหลตายรวม 6 ราย การที่ชาวบ้านน าเสื้อแดงมาแขวนและเช่ือว่าเกิดจากผีแม่มายมาเอา
ชีวิตนั้น ได้ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอลงพ้ืนท่ีท าความเข้าใจแล้ว  

- 

โรคไข้หวัดใหญ่  
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า    
   -เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงหน้าหนาวคาดว่าจะพบผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค 
เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนวทางการป้องกันคือการฉีดวัคซีนและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร 
ที่มีประโยชน์ ออกก าลังกาย ดื่มน้ าอุ่นมากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการไอ จาม หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของ
โรค ให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดต้องระมัดระวังเพราะมีความเสี่ยงป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น  
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์  
   -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ระบุสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 พ.ย. 2562 มีผู้ป่วย 363,837 ราย เสียชีวิต  
24 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง นครปฐม จันทบุรี และเชียงใหม่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
เด็กเล็กจนถึงวัยเรียน 

- 

รพ.รือเสาะได้รางวัลบริหารจัดการความขัดแย้ง 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ 
    -เสนอข่าว นพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า รพ.รือเสาะ ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ประเภทรพ.ชุมชน ประจ าปี 2561 ผลงานเด่น คือ รับฟัง
ข้อเสนอแนะติชมเพื่อน ากลับมาพัฒนาการบริการ ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง รพ.และชุมชน  
ท าให้สามารถยุติข้อร้องเรียนที่อาจเข้าสู่ช้ันศาลได้ 100% 

- 

โครงการรพ.อาหารปลอดภัย 
สื่อที่น าเสนอ : ผจก.ออนไลน์   
   -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา พร้อมด้วย รองผอ.การฝ่ายการแพทย์ รพ.หาดใหญ่ ร่วมกันเปิดงาน
ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย รพ.หาดใหญ่ ตามโครงการรพ.อาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นผลมาจากการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ของ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าส่วนหนึ่งของความเจ็บป่วยมาจากการบริโภคอาหาร 
ที่ไม่สะอาด  

- 

  
 


